
 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓                                               
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ 

ณ ห้อง B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒   
 ๓. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓    
 ๔. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕ 
 ๕. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖ 
 ๖. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
 ๗. พลโท พสิิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 

 ๘. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓   
 ๙. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 

 ๑๐. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม 
 ๑๑. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๑๒. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
 ๑๓. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท ์  บรรณารักษ ์  
 ๑๔. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๕. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๖. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ   

 ๑๗. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ  
 ๑๘. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๑๙. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
 ๒๐. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ 
 ๒๑. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ 
 ๒๒. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ 
 ๒๓. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๒๔. นายประเสริฐ  คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๕. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ 
 ๒๖. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ 
 ๒๗. นายธนบัต ิ อ้ึงสุวรรณพานิช กรรมการ 
 ๒๘. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ 
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 ๒๙. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 
 ๓๐. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ์  กรรมการ     
 ๓๑. นายธนาดร   นิยมไวทยะ   กรรมการ 
 ๓๒. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุมฯ 
 ๑. นายอดิศักดิ์   วิไลลักษณ ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑   ติดภารกิจ 
 ๒. นายศรีชาย  เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔   ติดภารกิจ 

 ๓. นายสมเดช    ขันจำนงค์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗ ติดภารกิจ 
 ๔. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘ ติดภารกิจ 
 ๕. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙  ติดภารกิจ 

 ๖. นายวิเชียร   โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ติดภารกิจ 
 ๗. นายศิริพจน์   นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔ ติดภารกิจ 
 ๘. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดภารกิจ 

 ๙. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ    ติดภารกิจ 
 ๑๐. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๑. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๒. นายเขษมชาติ    อารีมิตร  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๓. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๔. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๑๕. พันเอก ภูษิต   คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๖. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๗. นายนพวินทร์   ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๘. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๑๙. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๐. นายจิมมี่   ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๒๑. พันเอก สรเดช    สุริยกาญจน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๒. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๓. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๔. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๕. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๖. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๗. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดภารกิจ 
 ๒๘. นายอทิทักษ์    ฐานะรัตน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๙. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๐. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๑. นายธรรมศักดิ์  เจริญฟุ้ง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๒. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๓. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. นายฉลอง สาตรพันธุ์  ประธานชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ   
เจ้าหน้าทีก่ารประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า   ทิมรอด  ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐๐๐ 

 
๑.วาระท่ี ๑ 

ประธานกล่าวเปิดประชุมฯ 
 ก่อนการประชุมฯ  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดย นายธำรง  ทรงบัณฑิตย อุปนายก  
สมาคมฯ คนที่ ๒ เป็นผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบกระเช้าผลไม้และกล่าวอวยพรแด่ท่านนายก
สมาคมฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ และมีการอ่านกลอนปีใหม่ แด่ท่านนายก โดย นายบุญเลิศ       
คชายุทธเดช อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ 

นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ การประชุมฯ ครั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ      
เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๒ คน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๒ คน รวมเป็น ๓๔ คน         
ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขออนุญาตเรียนเชิญ       
พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ ในวาระท่ี ๑ ครับ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณามอบกระเช้าผลไม้      
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราชาวโยธินบูรณะ และ 
เนื่องในโอกาสวาระอันมงคลนี้ กระผมในฐานะนายกสมาคมฯ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย           
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระสยามเทวาธิราช และเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลของบูรพมหากษัตริยาธิราช        
ได้ดลบันดาลพระราชทานพรให้พ่ีๆ น้องๆ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และครอบครัว ได้ประสบแต่
ความสุข ความเจริญ ประสบชัยชนะทั้งหลายทั้งปวง ทั้งในเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และสังคม รวมทั้งเผื่อแผ่
มายั งสมาคมฯ โรงเรียน โยธินบู รณ ะ ให้ มีความก้ าวหน้ า ให้ มีความสามัคคีกันมากๆขึ้ น ไปด้ วย                    
ขอเปิดการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป 

๒. วาระท่ี ๒ 
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ 

นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติ หน้ าที่ เลขานุการฯ   การประชุมคณะกรรมการ                    
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร
สมาคมโยธินบูรณะ ซอยวัดพระเงิน อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง                   
นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๗ คน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ จำนวน ๒ คน รวมเป็น ๓๙ คน รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ มีจำนวน ๑๕ หน้า                 
ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด             
ตามภาพฉาย ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และมีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่ 
หากไม่มีขอให้ที่ประชุมฯ ไดร้ับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 

 
/วาระท่ี ๓... 
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๓. วาระท่ี ๓ 
เรื่อง เพื่อทราบ 

  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรเรียนให้ที่ประชุมฯ รับทราบ 
จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
 วาระที่ ๓.๑  เรื่อง ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ   โดย นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ 
เหรัญญิกฯ 

  นายสุรพงษ์ฯ/ เหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ 
  (๑) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๑ ธ.ค.๖๒ 

(๑.๑) เงินสดในมือ    จำนวน        -              บาท 
๑.๒ เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์  
       จำนวน           ๑,๙๒๓,๔๙๘.๕๗ บาท 
๑.๓ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน           ๒,๖๒๔,๕๕๑.๖๙ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน        ๑,๐๐๐.- บาท 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน           ๔,๕๔๙,๐๕๐.๒๖ บาท 

  
  (๒) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 

 (๒.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน    ๑๔๒,๒๕๕.๖๖ บาท 
   (๒.๒) รวมเงินสดจ่าย  จำนวน       ๓,๒๘๓.๑๕ บาท 
     (๒.๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๒.๑) – ข้อ (๒.๒)) จำนวน    ๑๓๘,๙๗๒.๕๑ บาท 
         (๒.๔) รายจ่ายรอเบิก จำนวน             ๔๑๓,๙๕๔.๘๔ บาท 
  สถานภาพการเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๒                 
  (๓) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   (๓.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน               ๓๓,๒๑๕.๕๐ บาท 
   (๓.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน                    -          บาท
   (๓.๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๓.๑) – ข้อ (๓.๒)) จำนวน      ๓๓,๒๑๕.๕๐ บาท 
   (๓.๔) รายรับที่ยังไม่ได้รับ จำนวน               ๑๘,๐๐๐.- บาท 
   (๓.๕) รายจ่ายรอเบิก จำนวน             ๑๘๘,๗๐๐.- บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ ที่แนบ 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  รายจ่ายรอเบิกค่าบริการจัดงาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” ของ UCI
จำนวน ๓๔๕,๖๘๕.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ติดขัดปัญหาอะไร จึงยัง         
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ ขอเรียนว่า การดำเนินการด้านเอกสารการเงินของสมาคมฯ กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย เมื่อเดือน ธ.ค.๖๒ โดยร่วมไปดำเนินการเบิกกับ นายวิเชียรฯ/       
อุปนายกฯ และนายดนัยฯ/เลขาธิการฯ ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการเบิกจ่ายเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน        
ขาดหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการเบิกเงินกับธนาคารที่เป็นปัจจุบัน         
ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการรับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือน (แต่ที่สมาคมฯ ส่งไปให้เป็นเอกสารเดือน ก.ค.๖๒) 
และธนาคารจะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานใหญ่ฯ รอการพิจารณาอนุมัติ เรื่องนี้ได้ปรึกษาขอให้นายดนัยฯ/ 

 
/เลขาธิการฯ... 

 



-๕- 
 
เลขาธิการฯ เจรจากับธนาคารเพ่ือขอเบิกจ่ายก่อน ส่วนเอกสารจะดำเนินการให้ภายหลัง ซึ่งการดำเนินการ     
ยังไม่แล้วเสร็จ เอกสารรับรองเพ่ิงได้รับมาเมื่อ ๙ ม.ค.๖๓ จึงยังไม่สามารถถอนเงินมาจ่ายให้บริษัทออแกไนซ์ได้ 
หากเป็นการเร่งด่วนจะขออนุมัติที่ประชุมฯ ให้ นายวิเชียรฯ/อุปนายกฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจเบิกถอนเงิน
ของคณะกรรมการชุดเก่าได้ลงชื่อดำเนินการถอนเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งจะต้องจ่ายให้บริษัท UCI แล้ว 
จะต้องนำมาเป็นใช้จ่ายในงานมุทิตา คารวะครู  เป็นเงินมัดจำการแสดงคอนเสิร์ตของ มอส  ปฏิภาณ และ
บริษัทออแกไนซ์ในการจัดงานวิ่งการกุศลฯ หากมีความล่าช้าจะทำให้ถูกมองว่าสมาคมฯ มีปัญหาในการบริหาร
จัดการองค์กรด้านการเงิน  
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ จากข้อถกแถลงของคณะกรรมการฯ ลงความเห็นว่าสมาคมฯ                   
ควรจะต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ (Credit) ระหว่างสมาคมฯ      
กับภาคเอกชน ซึ่งต้องรับภาระค่าดอกเบี้ยเงินที่สำรองจ่ายให้กับการจัดงานของสมาคมฯ และรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารฯ เป็นเรื่องภายในของสมาคมฯ สามารถยึดถือระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมฯ ได้เอง                
จึงควรเห็นชอบให้ นายวิเชียรฯ/อุปนายกฯ ลงชื่อในเอกสารการถอนเงินเพ่ือนำเงินของสมาคมฯ มาดำเนิน
กิจกรรมได้โดยเร็ว จากนั้น ให้เหรัญญิกฯ รีบดำเนินการแก้ไขเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่กับธนาคาร                            
ทั้งสองแห่งให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป      
  มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามความเห็นนายกสมาคมฯ และอาคารสมาคมฯ 
ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ 
  วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ชี้แจงสถานภาพของกองทุนครูเฉลียว  จำเริญมา เพื่อการศึกษา โดย                           
นายสุรพงษ์  สิทธาทิพย ์เหรัญญิกฯ 
  นายสุรพงษ์ฯ/ เหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงินบัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ  
ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ 
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ จำนวน       ๑๒,๔๐๗.๕๙ บาท
  (๒) เงินสดจ่าย  จำนวน   -          บาท 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย จำนวน              ๑๒,๔๐๗.๕๙ บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกมา     จำนวน         ๑,๔๖๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกไป    จำนวน         ๑,๔๗๖,๘๖๑.๗๖ บาท 
  (๕) รอเบิกจ่าย จำนวน            ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ 
ที่แนบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ 
  วาระที่ ๓.๓  เรื่อง รายงานการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ โดย นายธนาดร นิยมไวทยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ และอาคารสถานที่ 
  นายธนาดรฯ/กรรมการฯ การบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ ปัจจุบันมีผู้เช่าใช้อาคารสมาคมฯ
ดำเนินกิจการสอนกวดวิชา สนามแบดมินตัน ยิมนาสติก ได้ดำเนินการจ่ายค่าเช่าประกอบการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สำหรับปัญหาค่าเช่าประกอบการร้านกาแฟที่ยังคงค้างค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ 
พ.ค.๖๒ ถึง พ.ย.๖๒ เนื่องจากเดือน ธ.ค.๖๒ ไม่มีการประกอบการแล้ว ซึ่งได้มีการนำเสนอไว้ในการประชุมฯ 
ครั้งที่ผ่านมา ปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีการดำเนินกิจการ แต่ยังมีอุปกรณ์และของใช้ต่างๆอยู่ภายในร้าน ยังไม่มีการ
รื้อถอน ขนย้าย และมีเงินที่ติดค้างสมาคมฯ อยู่ ผู้เช่าประกอบการแจ้งว่าประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถ
จ่ายเป็นเงินก้อนได้ หากต้องเร่งรัดในการจ่ายคงต้องใช้การแบ่งจ่ายเป็นรายงวด 

 
/นายศุภวัสส์ฯ...  

 



-๖- 
 

  นายศุภวัสส์/กรรมการ  ตามสัญญาที่ทำไว้กับสมาคมฯ กรณีผู้เช่าผิดสัญญาสมาคมฯ (๑) จะต้อง
ยึดเงินประกัน  (๒) สิ่งของที่ต่อเติม ดัดแปลง ที่ติดตรึงถาวร จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่า  (๓)  เมื่อ
ยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่าจะต้องรื้อถอนออกไปให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน มิเช่นนั้นผู้เช่าจะต้องถูกปรับเป็น
รายวันๆละ ๕,๐๐๐-. บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จึงขอเรียนให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริงในสัญญาที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนจะมีความเห็นเป็นประการใดอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิด ข้อพิจารณาในประเด็นนี้ที่
หลากหลาย สรุปได้ว่า ควรมีการดำเนินการให้ลุล่วงโดยรวดเร็วเพ่ือยุติปัญหา โดยการใช้ทั้งนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ควบคู่กันไปในฐานะพ่ีน้อง ขอให้  นายรังสรรค์ฯ/อุปนายกฯ เป็นคนกลางในการประสานงาน                  
การประนีประนอม อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้น สมาคมฯ จะต้องไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบ 
และมอบอำนาจให้ นายธนาดรฯ/กรรมการฯ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ และอาคาร
สถานที่ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการปรับปรุง ซ่อมแซม พํฒนาอาคารสมาคมฯ 
มีการจัดทำแผนงาน และจัดลำดับความเร่งด่วน (การรังวัดที่ดิน การทำรั้ว ฯลฯ) ที่ชัดเจน  เพ่ือให้สมาคมฯ      
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสมเกียรติ  โดยมี  นายศิริพจน์ฯ/กรรมการฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงอาคาร 
และนายศุภวัสส์/กรรมการฯ และ พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์ฯ/กรรมการฯ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย    
  พลโท พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ ขอเสนอแนะให้ นายธนาดรฯ/กรรมการฯ กำหนดแนวทาง        
การดำเนินงานออกเป็น ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ ระยะเร่งด่วน (การรังวัดที่ดิน การทำรั้ว ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) 
เพ่ือแสดงถึงอาณาเขตของสมาคมฯ  แนวทางที่ ๒ ระยะกลาง และระยะยาว (การสร้างรั้วคอนกรีตถาวร)                   
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ จะต้องมีการขออนุมัติงบประมาณ  แล้วนำแผนงานโครงการ พร้อมทั้ง
ประมาณการมานำเสนอในที่ประชุมฯ เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
  มติที่ประชุม รับทราบปัญหาการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ ตามที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
อาคารสมาคมฯ และอาคารสถานที่ (นายธนาดร นิยมไวทยะ) รายงาน และอนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงอาคารสมาคมฯ ตามท่ี นายกสมาคมฯ ได้มอบให้ 
 วาระที่ ๓.๔  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเตรียมการแก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าโยธิน
บูรณะ ในประเด็นต่างๆ โดย นายศุภวัสส์  ตันติเสถียรชัย ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการฯ  
 นายศุภวัสส์ฯ/กรรมการฯ สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ให้มีการพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับสมาคมฯ เนื่องจากข้อบังคับยังมีข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสมาคมฯ  
เช่น การเบิก - จ่ายเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต้องขออนุมัติที่ประชุมฯ หรือสวัสดิการ
ต่างๆนำมาแก้ไข เพ่ิมเติมให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการบริหารจัดการ หรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ซึ่งต้องใช้อนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี   โดยแก้ไขวิธีการดำเนินการ        
เพ่ือลดขั้นตอน เพ่ิมอำนาจคณะกรรมการฯ เพ่ือที่จะทำให้มีความคล่องตัวขึ้น ในการประชุมใหญ่สามัญสมาคม
ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายในเดือน เม.ย.๖๓ นี้ ดังนั้น หากคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่ดีในการแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับของสมาคมฯ ได้ช่วยกันนำมาเสนอเพ่ือฝ่ายกฎหมายจะได้
รวบรวมและสรุปนำเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ สมาคมฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเดือน       
เม.ย.๖๓ ให้ นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ นายศุภวัสส์ฯ/กรรมการฯ และฝ่ายกฎหมายฯ ดำเนินการเตรียมการ
จัดทำฉบับร่างแนวทางแก้ไขให้มีความคล่องตัวและมีความทันสมัยตามที่เสนอมา แล้วนำเข้าวาระเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เดือน ก.พ.๖๓ จากนั้นนำผลการอนุมัติแก้ไขดังกล่าวบรรจุในวาระ  
เพ่ือทราบในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๖๓ เพ่ือให้คณะกรรมการใหญ่ฯ ได้รับทราบและ                             
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
/ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุม มีมติรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการแก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ  
ในประเด็นต่างๆ โดย ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการฯ รายงาน และเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่                     
นายกสมาคมฯ มอบหมาย  
  วาระที่ ๓.๕  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานมุทิตา คารวะครู ประจำปี 
๒๕๖๓  โดย พลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน 

พลโท พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ ในส่วนความรับผิดชอบในการจัดงานมุทิตา คารวะครู ประจำปี 
๒๕๖๓ โดยกำหนดในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
รายละเอียดตามภาพฉายและเอกสาร ผนวก กำหนดการจัดงาน ทีแ่นบ   

คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะ       
เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

รูปแบบงาน  เป็นรูปแบบไทยๆ แบบงานวัด หรือลานคนเมือง 
การแต่งกาย  รูปแบบไทยประยุกต์  ไทยสี่ภาค หรือตามความสะดวก 
การแสดงแบบไทย โดยนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ 
การจัดงาน มีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ ๑ : พิธีสงฆ์ (ด้านบนเวที ห้องประชุม) เพ่ือ (๑) เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครู      

ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และ (๒) เป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล เริ่มเวลา ๑๖.๓๐ น. 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายและตามภาพฉาย 

กิจกรรมที่ ๒ : พิธีมุทิตา คาราวะครู (ด้านหน้าเวที ห้องประชุม) เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญู     
เป็นการระลึกถึงคุณูปการของคุณครูที่อบรมสั่งสอนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  และจะเป็นประเพณีที่คงอยู่กับ
โรงเรียนโยธินบูรณะตลอดไป เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายและตามภาพฉาย 

กิจกรรมที่  ๓ : การรับประทานอาหารร่วมกันของครูและศิษย์ เก่าฯ ทุกรุ่น (กลางลาน             
ห้องประชุม) โดยจัดเป็นรูปโค้ง ลูกศิษย์นั่งล้อมรอบครูอาวุโส เป็นไปด้วยความรักและอบอุ่น จำนวน ๗๐ โต๊ะ 
มีการออกร้าน จำนวน ๓๐ ซุ้ม มีการแสดงการละเล่นและดนตรีของโรงเรียน การตกแต่งซุ้มอาหาร การจัดซุ้ม
ถ่ายภาพ (Backdrop) ทั้งด้านในและด้านนอกห้องประชุม ปิดงาน เวลา ๒๑.๐๐ น. 

กำหนดการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย 
การแบ่งมอบงานและความรับผิดชอบ มีดังนี้  
การควบคุม อำนวยการ ประสานงาน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย พลโท พิสิทธิ์      

สิงหราไชย  อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน 
การลงทะเบียน  โดย นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม นายทะเบียน 
การต้อนรับ  โดย คณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
พิธีสงฆ ์ โดย นายชัยพล  สินเจือ และ ครูพิษณ ุ เจริญสุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 
พิธีมุทิตา คารวะครู  โดย นายชัยพล  สินเจือ นายศิริ  สาระผล และครูพิชญ์ฯ พิธีกร 
การแสดงบนเวที โดย ครูจิ๊ป 
การจัดอุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย Projector พร้อมเจ้าหน้าที่กำกับดูแล 

โดย พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์  
การตกแต่งเวที พร้อมจัดทำข้อความบนเวทีตามความเหมาะสม โดย ครูโอ๊ต ครูจิ๊ป ครูก้อย และ 

นายธรรมศักดิ์ เจริญฟุ้ง (ลูกน้ำ)  
การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดย นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม และจิตอาสา 

 
/การรักษา... 
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การรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดย พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์ เกศะรักฺษ์ 
การประชาสัมพันธ์ โดย นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม และพ่ีๆน้องๆ 
การออกซุ้มการละเล่น (นันทนาการและหารายได้) โดย นายคณิต บริพันธ์ และ นายจิมมี่       

ศรีสุขใจสำราญ  
การออกร้าน (ซุ้มอาหาร) โดย นายดนัย  จารุณ และ นายปพน  วงศ์สุธารส  
การจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์  โดย นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม  
นายบุญเลิศฯ/อุปนายกฯ  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
๑. จุดสนใจที่จะสร้างความปิติยินดีแก่คุณครูที่มาร่วมงาน เพ่ือ ให้ลูกศิษย์ได้รดน้ำขอพร            

มีความเป็นพิเศษที่แตกต่างจากการจัดที่ผ่านมาหรือไม่ 
๒. โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรเข้าสู่รั้วโรงเรียนเหล่าทัพ สถาบันการศึกษา        

ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จนก้าวหน้าเจริญเติบโตเป็นบุคลากรชั้นนำของประเทศทุกสาขาอาชีพ สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าวันครูปีนี้เป็นปีแรกในการนำร่องให้ศิษย์เก่าที่มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนแต่งเครื่องแบบที่ภาคภูมิมาให้คุณครูและศิษย์ปัจจุบันได้ชื่นชมและภาคภูมิใจ    
ในความเป็นถิ่นคนด ี

พลโท พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ  ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ สำหรับจุดสนใจที่จะสร้างความปิติยินดี
แก่คุณครูตามข้อ ๑ นั้นรังสรรค์ไว้ในพิธีมุทิตา คารวะครู ช่วงรดน้ำขอพรเรียบร้อยแล้ว  โดยมอบให้             
นายชัยพลฯ/กรรมการ เป็นผู้ประสานงานกับ ครูพิษณุ  เจริญสุข ในเรื่องขั้นตอน การจัดหาอุปกรณ์ และ
อาคารสถานที ่   

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ สำหรับข้อเสนอที่ ๒ ที่ต้องการให้ศิษย์เก่าที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนแต่งเครื่องแบบที่ภาคภูมิมาให้คุณครูและศิษย์ปัจจุบันได้ชื่นชมและภาคภูมิใจนั้น โรงเรียนโยธินบูรณะ  
ได้จัดให้เป็นประเพณีทุกปีอยู่แล้วในโอกาสวันไหว้ครูของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นจะแต่งเครื่องแบบของ
สถาบันการศึกษากลับมากราบครูปัจจุบัน  ส่วนงานมุทิตา คารวะครู เป็นงานที่สมาคมฯ จัดให้เป็นงานของ
ศิษย์เก่าอาวุโสทุกรุ่นกับคุณครูอาวุโสเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบ (Model) หรือเอกลักษณ์ของสมาคมฯ ที่จะดำรง
อยู่ไปตลอดไป 

ฝากเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงในการจัดงานฯ  ให้ผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาจัดหาจากภายนอก
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากอุปกรณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด  

นายฉลองฯ 
๑. พิธีสงฆ์ ส่วนของรายชื่อคุณครูอาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วมีจำนวน ๑๐๑ ท่าน ซึ่งจะได้จัดพิมพ์

รายชื่อบรรจุในโถเพ่ือใช้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศล ส่วนรายชื่อคุณครูที่ตอบรับมาร่วมงาน ปัจจุบันรวบรวมได้ 
จำนวน ๘๒ ท่าน ซึ่งจะได้ส่งฝ่ายจัดงานฯ ต่อไป 

๒. พิธีมุทิตา คารวะครู มีความห่วงใยในคุณครูอาวุโสบางท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย และ
ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงานฯ สมาคมฯ ควรพิจารณามอบหมายให้ศิษย์เก่าที่มีความคุ้นเคยไป
อำนวยความสะดวกแก่ท่านเหล่านั้น 

นางดารารัศม์ิฯ/กรรมการฯ  การเตรียมการ ได้มีการประสานกับคุณครูอาวุโสและคุณครูปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดเตรียมสถานที่จัดงานฯ ใน ๑๕ ม.ค.๖๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมและการ
ตรวจสอบระบบ 
  

 
 

/ที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมงานมุทิตา คารวะครู โดย อุปนายก
ฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน (พลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย) รายงาน รับทราบความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม
ฯ ของโรงเรียนโยธินบูรณะของ นางดารารัศมิ์ฯ/กรรมการฯ พร้อมทั้งการแบ่งมอบความรับผิดชอบและการ
เสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
 วาระที่ ๓.๖  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมว่ิงการกุศล โครงการ “จิตสำนึก                     
รักษ์ไทย” โดย พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ิงการกุศลฯ 
 ออแกไนซ์ฯ  
 ขออนุญาตสรุปความคืบหน้าในการเตรียมการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 การรับสมัคร ณ ๑๑ ม.ค.๖๓ ประมาณ ๑,๖๐๐ คนเศษ ประกอบด้วย 
 - สมัครในระบบแล้ว จำนวน ๒๙๙ คน 
 - สมัครผ่านออแกไนซ์ จำนวน ๕๑๐ คน 
 - รอการเซ็นต์สัญญาอนุมัติ จากบริษัท Lactasoy และ Warrix จำนวน ๘๐๐ คน  
 การประสานงาน 
 STAFF ขอความร่วมมือแลขอรับการสนับสนุน 
 ๑. เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ทหาร และนักเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี  ณ จุดจ่ายน้ำ จำนวน    
๖๐ คน แบ่งออกเป็น ๘ จุด (สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง ๒๕๐,- บาท/คน) ประกอบด้วย 
 - จุด Village   จำนวน  ๑๐ คน 
 - จุด ระยะ ๒ กิโลเมตร     จำนวน  ๑๐ คน 
 - จุด ระยะ ๔ กิโลเมตร     จำนวน    ๖ คน 
 - จุด ระยะ ๖ กิโลเมตร      จำนวน    ๖ คน 
    - จุด + Refreshment (น้ำเกลือแร่)   จำนวน    ๔ คน 
 - จุด ระยะ ๘ กิโลเมตร      จำนวน    ๖ คน 
 - จุด ระยะ ๑๐ กิโลเมตร      จำนวน    ๘ คน 
 - จุด Fun run    จำนวน  ๑๐ คน 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดที่มีความเสี่ยง จำนวน ๘ จุดๆละ ๒ นาย รวม ๑๖ นาย 
 ๓. เจ้าหน้าที่ อปพร. พร้อมอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย ตลอดเส้นทางการวิ่ง จำนวน ๒๔ นาย 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ขอเรียนให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบว่ากิจกรรมวิ่งการกุศลฯ    
สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๓,๒๐๐ คน แม้ว่ามีการสมัครตามเป้าที่ตั้งไว้ สมาคมฯ ต้องเพ่ิมเติมงบที่ใช้ในการจัด
อีกประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) หากไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร และ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ สมาคมฯ จึงทำสัญญาเพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงไว้กับออแกไนซ์ ที่จำนวน ๒,๔๐๐ คน 
และสมาคมฯ ได้ประสานงานและขอรับการสนับสนุน (Sponsor) จากหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชนอ่ืนๆ
ซึ่งได้รับการตอบรับยืนยันการให้การสนับสนุนกิจกรรมฯ แล้วพอสมควร จึงเป็นหลักประกันให้กับ
คณะกรรมการฯ ได้มีความสบายใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

นายฉลองฯ งานวิ่งการกุศลฯ มีคุณครูแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมกรรมฯ ประมาณ ๕๐ ท่าน ทั้ง
เดินทางไปเองทั้งครอบครัวและเดินทางเป็นส่วนรวม ข้อพิจารณาสำหรับคุณครูอาวุโสที่มีความประสงค์ต้องการ
ไปให้กำลังใจลูกศิษย์ แต่ประสบปัญหาการเดินทางไกลและความไม่สะดวก ตลอดจนเกรงใจคณะกรรมการจัด
งานฯ ที่จะต้องมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกการจัดรถ ที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่าย จึงทำให้คุณครูบางท่านยังมี
ความลังเลในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 
/นางดารารัศมิ.์.. 

 
 



-๑๐- 
 

นางดารารัศม์ิฯ/กรรมการฯ เรื่องวิ่งการกุศลฯ เป็นการจัดงานนอกสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการ           
จัดงานฯ มีความกังวลใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะได้ให้หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทำการ
ประชาสัมพันธ์กับเพ่ือนครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน ณ บริเวณกลางสนามของโรงเรียน โดยกล่าวถึงรายละเอียด
ของงาน และขอความร่วมมือคุณครูและสมาคมผู้ปกครองฯ ในการให้การสนับสนุนสมาคมฯ  โดยจะมีครู และ
นักเรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
ลงทะเบียน และควบคุมการเดินทางเป็นภาพรวมในส่วนนี้  สำหรับการติดตาม (Update) ข้อมูลจะดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับสมาคมฯ 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เรื่องการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ของคุณครู
อาวุโส สมาคมฯ จะพิจารณาดำเนินการให้ดีที่สุด แบบสบายๆไม่สร้างความลำบากใจด้วยกันทุกฝ่าย ปัจจุบัน
การขอใช้ยานพาหนะของส่วนราชการในการเดินทางนอกเหนือภารกิจทางทหาร มีความเข้มงวดในการใช้                
มีระบบการตรวจสอบ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกมาใหม่เพ่ิมเติม จึงทำให้การสนับสนุนอาจต้องเปลี่ยน
วิธีการ ส่วนเรื่องที่พักของครูอาวุโส ได้เตรียมการจัดไว้ที่ เดียวกับคณะกรรมการจัดงาน ณ หาดจอมพล                     
มีค่าใช้จ่ายห้องละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)/ห้องพัก ขณะนี้ยังไม่สามารถจัดให้ลงตัวได้เนื่องจากยังไม่มี
ความชัดเจนในการลงชื่อมาร่วมกิจกรรมฯ 
 มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “จิตสำนึก รักษ์ไทย” โดย ออแกไนซ์ 
รายงาน รับทราบความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมฯ ของโรงเรียนโยธินบูรณะของ นางดารารัศมิ์ฯ/
กรรมการฯ นายฉลองฯ พร้อมทั้งการชี้แจงและขอความร่วมมือของนายกสมาคมฯ 

 
๔. วาระท่ี ๔ 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ในการประชุมฯ วันนี้  ไม่มีเรื่องเพ่ือพิจารณา 
   

๕. วาระท่ี ๕ 
เรื่อง อ่ืนๆ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  มีคณะกรรมการฯ ท่านใด
จะเพ่ิมเติมในวาระหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  นายรุ่งศักดิ์ฯ/นายทะเบียน เรื่อง Website เก่าของสมาคมฯ หมดอายุแล้ว ปัจจุบันได้จัดทำ 
Website ขึ้นใหม่ โดยจด Domain ใหม่เป็น Yothin - Alumni.org ระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี  ภาพรวมของ 
Website ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว เช่น มีการบรรจุเอกสารรายงานการประชุม โดย Upload ไว้ใน Website 
ตั้งแต่การประชุมฯ ครั้งที่ ๑ จนถึงการประชุมฯ ครั้งปัจจุบัน เรื่องการสืบค้นข้อมูลศิษย์เก่าได้จัดทำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  สามารถเข้ามาดูและตัวแทนแต่ละรุ่นเข้ามา Update ข้อมูลของรุ่นได้ 
  นายสุพจน์ฯ/กรรมการฯ ในฐานะตัวแทนชมรมจักรยาน ยบ. ขอประชาสัมพันธ์งานของขมรมฯ 
โดยกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ยบ. อาสา ปั่นไปปลูกป่าชายเลน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุน
เทียน (ทะเลกรุงเทพฯ) ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกของชมรมฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม คำนึงถึงระบบนิเวศน์ป่าชาย
เลน เป็นกิจกรรมเล็กๆภายใต้สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ จุดเริ่มต้นที่วัดปทีปพลีผล ถ.บางขุนเทียนชายทะเล  
ไป – กลับ ระยะทาง ๓๐ – ๔๐ กิโลเมตร ระหว่างทางมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่ง และยิง
หนังสติ๊กลูกแสมเพ่ือการปลูกป่าแสม ซึ่งทางชมรมฯ เก็บค่าสมัครจากสมาชิกฯ เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ 
คนละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตั้งเป้าสมาชิกฯ ไว้ จำนวน ๓๐ คน  จึงเรียนให้คณะกรรมการทราบ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ฯ ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้สมาคมฯ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์  และเชิญร่วม
กิจกรรมฯ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว    

/นายกสมาคมฯ... 



-๑๑- 
 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  
  ๑. ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ และงานปีใหม่ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนโยธิน
บูรณะ ร่วมกับครูอาวุโสหลายท่าน เห็นทุกคนมีความสุข สนุกสนาน มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง ซึ่งเป็นภาพที่
สวยงาม ประทับใจ จึงอยากให้คณะกรรมการ ได้มีโอกาสมาร่วมงานและซึบซับความสุขเหล่านั้นร่วมกัน ที่ผ่าน
มา สมาคมฯ มีการประชุม ประจำเดือนและประชุมคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆตลอดทั้งเดือน โดยใช้ห้องประชุม
ของสมาคมฯ โรงเรียนโยธินบูรณะ ส่วนราชการ หน่วยทหารในพ้ืนที่มากมาย การดำเนินการประชุมฯ เหล่านี้ 
สมาคมฯ ไม่ได้ใช้เงินของสมาคมฯ เป็นการสนับสนุนโดยไม่คิดค่าจ่าย และการเสียสละของคณะกรรมการฯ ทุก
ท่าน เนื่องจากสมาคมฯ ต้องการประหยัดการใช้งบประมาณของ เพ่ือให้สมาคมฯ ได้มีความแข็งแรงในด้าน
การเงินในอนาคต และเพ่ือชื่อเสียงความโปร่งใสของสมาคมฯ 
  ๒. สมาคมฯ จะเชิญประธาน เลขาฯ หรือตัวแทนของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆมาประชุมปรึกษาหารือ 
ระดมสมอง และรับฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำข้อสรุปมาปรับทิศทางและกำหนดเป็นนโยบายของสมาคมฯ 
ที่ชัดเจนต่อไป เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียว ความกลมเกลียว ความรักสมัครสมานสามัคคีของพวกเรา 
  ๓. เรื่องการจัดทำ  Website ของสมาคมฯ  ขอขอบคุณ ในการดำเนินการตามนโยบาย                     
เพ่ือให้สมาคมฯ มีช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การบริหารงาน และกิจกรรมสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี 
ทั้งนี้ ขอให้นายพงษ์ธรฯ/กรรมการฯ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้เป็นกำลังหลักในการดำเนินงาน 
  ๔. การจัดกิจกรรมโครงการ “ย.บ. อาสา ปั่นไปปลูกป่าชายเลน”  ของชมรมจักรยานฯ นับว่า
เป็นกิจกรรมริเริ่มที่ดี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถาบันการศึกษา นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการที่ชมรม
ต่างๆจะดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อของสมาคมฯ จึงขอให้ชมรมกีฬาที่มีกิจกรรมต่างๆทำหนังสือเสนอโครงการ
หรือปรึกษาอุปนายกฝ่ายกีฬา ของสมาคมฯ กลั่นกรองและอนุมัติให้มีหนังสือนำเรียนนายกสมาคมฯ เพื่อเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือกรุณาพิจารณา และอนุมัติให้บรรจุไว้ในวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งต่อไป
มาเสนอในที่ประชุมฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ ร่วมกันพิจารณาการสนับสนุน ตลอดจนช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานและกำหนดเป็นนโยบายของสมาคมฯ ในการ
สนับสนุนชมรมกีฬาของสมาคมฯ ต่อไป สำหรับในครั้งนี้ ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
โครงการ “ย.บ. อาสา ปั่นไปปลูกป่าชายเลน”  จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)      
 มติที่ประชุม รับทราบเรื่องการเชิญประธาน เลขาฯ หรือตัวแทนของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ               
มาประชุมปรึกษาหารือ ระดมสมอง และรับฟังข้อคิด ข้อเสนอแนะ โดยนายกสมาคมฯ การจัดทำ Website 
ของสมาคมฯ การจัดกิจกรรมโครงการ “ย.บ. อาสา ปั่นไปปลูกป่าชายเลน” โดย นายสุพจน์ฯ/กรรมการฯ และ
มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมจักรยาน จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถว้น)            

 
๖. วาระที่ ๖ 

ประธานกำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไป และปิดการประชุม 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 วาระที่ ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ กำหนดในเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓              
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   
 วาระท่ี ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ปิดการประชุมฯ                                                                                  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๗ น.   
 

 
 



-๑๒- 
 
           

  นาง  
                                          (แว่นฟา้  ทิมรอด) 

                                                 ผู้ชว่ยจดบันทึกการประชุม 
 
            
       พลโท   
               ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )      นาย  
         นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                   ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร ) 
                               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
                                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     
          นาย  
                              ( ดนัย   จารุณ ) 
              เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 


